

## BÁO CÁO

**sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”**

Thực hiện Công văn số 1409-CV/HU, ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Huyện ủy Bạch Thông về việc sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đảng ủy xã Lục Bình báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Lục Bình là xã thuộc khu vực III, cách trung tâm huyện 08 km. Diện tích tự nhiên 2.831,08 ha; toàn xã hiện có 676 hộ; dân số 2.789 nhân khẩu với 5 dân tộc (Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông) cùng chung sống hoà thuận, đoàn kết. Xã có 08 thôn, hai đơn vị trường học, 01 trạm y tế đóng trên địa bàn. Đảng bộ có 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 08 chi bộ thôn, 02 chi bộ trường học, 01 chi bộ công an xã, 01 chi bộ Quân sự xã; tổng số đảng viên tại thời điểm báo cáo 172 đồng chí. Hội khuyến học xã có 10 chi hội và 01 Ban khuyến học cơ quan xã với tổng số 690 hội viên. Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân cho nên kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển; cơ sở hạ tầng từng bước được quan tâm đầu tư xây dựng; đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện, do đó công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập từng bước được quan tâm thực hiện.

### II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW

Sau khi nhận được Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đảng ủy xã tổ chức triển khai trong hội nghị của xã, sao lục văn bản gửi cho các cơ

quan, đơn vị và chỉ đạo triển khai quán triệt nội dung của kết luận đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong toàn xã.

### III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW

#### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện

Nhận thức được công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, ngay từ đầu năm 2020 đến nay, hằng năm Đảng ủy xã đều đưa nội dung của Kết luận vào nghị quyết công tác năm để triển khai thực hiện; thường xuyên chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã các tổ chức đoàn thể xã các chi bộ, trường học triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. UBND xã hàng năm đều chỉ đạo Hội Khuyến học xã, Trung Tâm học tập cộng đồng của xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã thu hút đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng, hàng năm các chương trình dạy nghề, tập huấn kỹ thuật đều được các đoàn thể phối hợp triển khai đạt chỉ tiêu đề ra.

Đảng ủy xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cụ thể hóa các Kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên vào các Nghị quyết, Kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn vị, trong đó đặc biệt quan tâm vai trò của người đứng đầu và công tác phân công thực hiện nhiệm vụ; cụ thể Đảng ủy đã ban hành:

+ Nghị quyết số 115 - NQ/ĐU ngày 20 tháng 12 năm 2019 Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã (khóa XIX) về nhiệm vụ năm 2020.

+ Nghị quyết số 18- NQ/ĐU ngày 21 tháng 12 năm 2020 Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã (khóa XX) về nhiệm vụ năm 2021.

+ Nghị quyết số 47- NQ/ĐU ngày 21 tháng 12 năm 2021 Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã (khóa XX) về nhiệm vụ năm 2022.

+ Nghị quyết số 75- NQ/ĐU ngày 26 tháng 12 năm 2022 Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã (khóa XX) về nhiệm vụ năm 2023.

+ Nghị quyết số 101- NQ/ĐU ngày 26 tháng 12 năm 2023 Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã (khóa XX) về nhiệm vụ năm 2024.

UBND xã đã ban hành:

+ Kế hoạch số 95/KH- UBND ngày 06/12/2021. Kế hoạch Truyền thông về Đề án Cộng đồng học tập Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030' trên địa bàn xã Lục Bình;

+ Kế hoạch số 120/KH- UBND ngày 29/8/2022. Kế hoạch thực hiện chương trình “*Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030*” trên địa bàn xã Lục Bình;

+Kế hoạch số 134/KH- UBND ngày 30/9/2022. Kế hoạch thực hiện chương trình “*Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030*” trên địa bàn xã Lục Bình;

- + Trình UBND huyện công nhận kết quả đánh giá xếp loại “ Cộng đồng học tập” cấp xã các năm.
- + Các quyết định kiểm tra, công nhận các mô hình học tập qua các năm;
- + Hàng năm, ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”, hưởng ứng Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường...vv.
- + Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới GD&ĐT khi có thay đổi về nhân sự. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của BCD sau khi kiện toàn. Ban hành quy chế hoạt động của BCD.

+ Chương trình phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội hàng năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn xã Lục Bình.

## **2. Công tác tuyên truyền**

Công tác tuyên truyền được Đảng ủy chỉ đạo bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Hàng năm lồng ghép một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong các buổi họp của thôn, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đoàn, qua mạng xã hội Zalo, Facebook....Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng, duy trì thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân, phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sâu rộng trong xã, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác nhằm thúc đẩy việc học tập trong mọi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư. Hàng năm Hội khuyến học xã kịp thời biểu dương gương sáng tự học; tuyên dương và nhân rộng các mô hình hay, phong trào hoạt động tốt về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Khen thưởng động viên các em học sinh có hoàn cảnh vượt khó học giỏi.

## **3. Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội**

Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể xã hưởng ứng phong trào toàn dân học tập, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, tùy theo độ tuổi, điều kiện mà tham gia các hình thức học tập với phương châm “Cần gì, học nấy”; ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động giảng dạy, công nghệ nuôi trồng nông lâm, ngư nghiệp, công nghệ chợ 4.0. Vận động và tham gia chuyển đổi số, hỗ trợ cài đặt công nghệ số, cài đặt định danh căn cước công dân, chợ 4.0, cài đặt phần mềm công dân học tập. Tăng cường tổ chức các lớp phổ biến kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ và xóa mù chữ gắn với dạy nghề truyền thống, dạy nghề ngắn hạn và phát triển cộng đồng. Trung tâm học tập cộng đồng của xã thường xuyên được kiện toàn (*khi có thay đổi nhân sự*) và đã đi vào hoạt động. Mở lớp tập huấn cho các học viên hàng năm theo nhu cầu khảo sát thực tế của địa phương.

## **4. Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập**

Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong xã đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và Nhân dân nhận thức đúng đắn về sự cần thiết, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW ngày 13/4/2017 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó, nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hoạt động khuyến học khuyến tài phát triển rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, với nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả nhất là các mô hình khuyến học được nhân rộng, tạo khí thế thi đua học tập, trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, tổ Nhân dân tự quản. Hiện nay trên địa bàn xã có bốn mô hình học tập: gia đình học tập, công dân học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Số lượng hội viên tăng dần theo từng năm cụ thể: năm 2019 là 324, năm 2020 là 456, năm 2021 là 661, năm 2022 là 670, năm 2023 là 690 hội viên.

### **5. Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động**

Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo của xã, công tác xóa mù chữ cho người lớn được gắn với việc phổ cập nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, trang bị kỹ năng thiết yếu cho người mới biết chữ, người trong độ tuổi lao động có thể tự tạo việc làm, hoặc chuyển đổi nghề nghiệp thích ứng với những thay đổi của xã hội. Công tác quản lý về tình hình hoạt động của các trung tâm dịch vụ giới thiệu từ năm 2021 đến năm nay xã phối hợp cùng các đơn vị tư vấn việc làm Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Kạn, Phòng Lao động - Thương binh & xã hội huyện, các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, tư vấn việc làm, giới thiệu các thị trường lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh, các thị trường nước ngoài được 08 cuộc cho hơn 250 lượt người lao động. Có 175 người đi lao động tại các công ty trong tỉnh và ngoài tỉnh; có 04 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Xã thường xuyên phối hợp cùng các Tổ vay vốn của địa phương cho lao động vay vốn để tự tạo việc làm hoặc vay vốn để tham gia các thị trường xuất khẩu lao động tại nước ngoài. 100% cán bộ xã có trình độ chuyên môn Đại học, hơn 80% đã có chứng chỉ học tiếng dân tộc.

### **6. Đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập**

Chỉ đạo Hội khuyến học phát động ủng hộ quỹ Khuyến học, khuyến tài tại địa phương, phát động ủng hộ tuần lễ học tập suốt đời. Vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn xã ủng hộ quỹ khuyến học cụ thể: Năm 2019 được 1.986.000đồng; năm 2020 được 3.359.000 đồng; năm 2021 được 2.841.000 đồng; năm 2022 được 4.751.000 đồng; năm 2023 được 5.991.000 đồng

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Hội khuyến học huyện, sự phối hợp triển khai, thực hiện của Ủy ban MTTQ và đoàn thể xã, các đơn vị có liên quan đã phối hợp tốt với Hội Khuyến xã, và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham

gia nên công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được diễn ra thuận lợi. Các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về công tác khuyến học khuyến tài, từ đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được nâng lên, coi việc học tập của con em mình là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi gia đình và toàn xã hội.

**2. Khó khăn, hạn chế:** Công tác tuyên truyền về khuyến học khuyến tài và phối hợp giữa đơn vị có liên quan để thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, tiến tới xây dựng xã hội học tập chưa thường xuyên; công tác xã hội hoá còn nhiều khó khăn, các mô hình khuyến học còn hạn chế về chất lượng, chưa xây dựng được dòng họ học tập.

**3. Nguyên nhân:** Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền có lúc còn thiếu quyết liệt. Việc tham mưu của cơ quan chuyên môn trong triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên có lúc chưa kịp thời, chưa sáng tạo.

#### **4. Bài học kinh nghiệm**

- Sự quan tâm sâu sát của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân là đòn bẩy trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương.

- Hội Khuyến học xã, Trung tâm học tập cộng đồng xã luôn chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” của địa phương.

- Luôn đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng là giải pháp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

### **V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI**

**1.** Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; các kế hoạch của Tỉnh, Huyện về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

**2.** Tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội thúc đẩy việc học tập suốt đời gắn với việc xây dựng nông thôn mới.

**3.** Tập trung củng cố các chi Hội khuyến học để đi vào hoạt động có hiệu quả, nâng chất lượng hoạt động của Hội khuyến học xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên và Nhân dân, về trách nhiệm học tập của bản thân, gia đình dòng họ, cộng đồng, đơn vị, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá các mô hình: Công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập theo quy định. Tiếp tục phối hợp vận động quỹ khuyến học để kịp thời hỗ trợ cho các em học sinh, gặp khó khăn trong học tập.

5. Chỉ đạo Hội Khuyến học xã, Trung tâm học tập cộng đồng của xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, trường học và trong lực lượng vũ trang.

6. Nâng cao tỉ lệ và chất lượng xóa mù chữ cho người lớn gắn với việc phổ cập nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Nghiêm túc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” của Đảng ủy xã Lục Bình.

Nơi nhận:

*Gửi bản giấy:*

- Lưu Đảng ủy.

*Gửi bản điện tử:*

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (B/c),
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã,
- Lãnh đạo UBND xã,
- MTTQ và các đoàn thể xã,

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**

**Đinh Thị Mỹ**

**PHỤ LỤC****I. Danh mục các văn bản thể chế chủ trương của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập**

Stt	Cơ quan ban hành	Văn bản ban hành (ghi đầy đủ tên loại; ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm ban hành và trích yếu của văn bản)
<b>I</b>	<b>Cấp huyện</b>	
1	Huyện ủy	
2	UBND huyện	
<b>II</b>	Cấp xã (Ghi tỷ lệ % số xã có ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo)	Xã đã ban hành

**II. Kết quả thực hiện các mục tiêu về xây dựng xã hội học tập**

## 1. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và đào tạo từ xa

## 1.1. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

Thời gian	Cấp xã					Cấp huyện				
	Tổng số xã	Số xã Đạt mức độ 2	Tỷ lệ (%)	Số xã Đạt mức độ 3	Tỷ lệ (%)	Tổng số huyện	Số huyện Đạt mức độ 2	Tỷ lệ (%)	Số huyện Đạt mức độ 3	Tỷ lệ (%)
Năm 2019	1			1	100					
Năm 2020	1			1	100					
Năm 2021	1			1	100					
Năm 2022	1			1	100					
Năm 2023	1			1	100					

## 1.2. Kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Thời gian	Cấp xã					Cấp huyện				
	Tổng số xã	Số xã Đạt mức độ 1	Tỷ lệ (%)	Số xã Đạt mức độ 2	Tỷ lệ (%)	Tổng số huyện	Số huyện Đạt mức độ 1	Tỷ lệ (%)	Số huyện Đạt mức độ 2	Tỷ lệ (%)
Năm 2019	1			1	100					
Năm 2020	1			1	100					
Năm 2021	1			1	100					
Năm 2022	1			1	100					

Năm 2023	1			1	100					
----------	---	--	--	---	-----	--	--	--	--	--

## 1.3. Kết quả xóa mù chữ

Thời gian	Cấp xã					Cấp huyện				
	Tổng số xã	Số xã Đạt mức độ 1	Tỷ lệ (%)	Số xã Đạt mức độ 2	Tỷ lệ (%)	Tổng số huyện	Số huyện Đạt mức độ 1	Tỷ lệ (%)	Số huyện Đạt mức độ 2	Tỷ lệ (%)
Năm 2019	1			1	100					
Năm 2020	1			1	100					
Năm 2021	1			1	100					
Năm 2022	1			1	100					
Năm 2023	1			1	100					

Thời gian	Tổng số người mù chữ	Tổng số người huy động ra học xóa mù chữ	Trong đó								Ghi chú
			Trong độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi	Chia ra: là người dân tộc thiểu số	Chia ra: được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1	Chia ra: được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2	Trong độ tuổi từ 36 đến 60 tuổi	Chia ra: là người dân tộc thiểu số	Chia ra: được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1	Chia ra: được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2	
Năm 2019		0	14	14	0	0	38	37	0	0	
Năm 2020		0	13	13	0	0	38	36	0	0	
Năm 2021		0	12	12	0	0	37	35	0	0	
Năm 2022		0	9	9	0	0	41	39	0	0	
Năm 2023		0	5	5	0	0	45	43	0	0	

Thời gian	Tổng số người được	Tổng số người được	Số người	Ghi chú
-----------	--------------------	--------------------	----------	---------



	<b>công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1</b>	<b>công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2</b>	<b>tái mù chữ</b>	
Năm 2019	0	0	0	
Năm 2020	0	0	0	
Năm 2021	0	0	0	
Năm 2022	0	0	0	
Năm 2023	0	0	0	

1.4. Kết quả đào tạo từ xa

+ Tổng số cơ sở giáo dục thực hiện đào tạo từ xa

+ Tổng số người được đào tạo từ xa

1.5. Kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở

<b>Thời gian</b>	<b>Công chức cấp xã</b>			<b>Công chức cấp huyện</b>			<b>Công chức cấp tỉnh</b>		
	Tổng số	Số được đào tạo, bồi dưỡng	Tỷ lệ (%)	Tổng số	Số được đào tạo, bồi dưỡng	Tỷ lệ (%)	Tổng số	Số được đào tạo, bồi dưỡng	Tỷ lệ (%)
Năm 2019	09	01	11,1						
Năm 2020	09	02	22,2						
Năm 2021	09	01	11,1						
Năm 2022	09	04	44,4						
Năm 2023	10	08	80						

1.6. Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đào tạo nghề cho người khuyết tật

<b>Thời gian</b>	<b>Số lao động nông thôn được đào tạo nghề</b>	<b>Số lao động nông thôn được đào tạo nghề có việc làm</b>	<b>Số người khuyết tật được đào tạo nghề</b>	<b>Số người khuyết tật được đào tạo nghề có việc làm</b>
Năm 2019				
Năm 2020				

Năm 2021				
Năm 2022	31	31	0	0
Năm 2023	35	35	0	0

1.7. Kết quả đào tạo nghề cho người hết tuổi lao động; đào tạo nghề cho người nội trợ

Thời gian	Số người hết tuổi lao động được đào tạo nghề	Số người hết tuổi lao động được đào tạo nghề có việc làm	Số người nội trợ được đào tạo nghề	Số người nội trợ được đào tạo nghề có việc làm
Năm 2019	0	0	0	0
Năm 2020	0	0	0	0
Năm 2021	0	0	0	0
Năm 2022	0	0	0	0
Năm 2023	0	0	0	0

1.8. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cho công nhân lao động

Thời gian	Tổng số công nhân lao động	Số công nhân lao động được đào tạo, bồi dưỡng	Tỷ lệ (%)
Năm 2019	0	0	0
Năm 2020	0	0	0
Năm 2021	0	0	0
Năm 2022	0	0	0
Năm 2023	0	0	0

**III. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập**

Thời gian	Cấp xã	Cấp huyện	Ghi chú
-----------	--------	-----------	---------

	Tổng số xã	Số xã có Hội khuyến học	Số người dân được công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập”	Số xã được công nhận “Xã học tập” (theo Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT)	Tổng số huyện	Số huyện có Hội khuyến học	Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... được công nhận “Cộng đồng học tập cấp huyện” (theo Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT)	Số huyện được công nhận “Huyện học tập” (theo Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT)	
Năm 2019		1	0	Đạt					
Năm 2020		1	0	Đạt					
Năm 2021		1	11	Đạt					Thí điểm
Năm 2022		1	1.017	Đạt					Đăng ký giấy
Năm 2023		1	619	Đạt					Đăng ký trên phần mềm

-----